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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

 

ชัยวุฒิ"  หวั่นมติแอดมิชชั่นป  54  ของ  ทปอ.ที่ไมสนเสียงประชาพิจารณ  
จะเปดชองใหมหา'ลัยรับตรงพุงมากขึ้น  เผยเปนหนาที่  ทปอ.ตองชี้แจงกับสังคม  ดาน

คณะวิทยฮึ่ม!  ไมยอมขูรับตรง  100%  เตรียมถกแนวรวมแกปญหาสัปดาหนี้ 
 
     นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  (รมช.ศธ.)  กลาวถึงกรณีที่ที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย   (ทปอ.)  มีมติยืนตามองคประกอบและคาน้ําหนักในการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต  นักศึกษา   หรือแอด
มิชช่ัน  ป  2554  ซ่ึงคานกับผลประชาพิจารณของคณะทํางานแอดมิชช่ันฟอร่ัมของ ทปอ. ที่เสนอให
มีการแยกแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร  หรือ  PAT  2  ออกเปนฟสิกส   เคมีและ
ชีววิทยา  และจะไมมีการเพิ่มสอบ  PAT  อีก  เน่ืองจาก  ทปอ.เห็นวาทําใหเด็กสอบมากเกินไป
วา  การตัดสินใจถือเปนอํานาจโดยตรงของ  ทปอ. และการตัดสินใจของ  ทปอ.ไมถือวาขัดตอ
นโยบาย  อยางไรก็ตาม  ในความเห็นสวนตัวมองวาเมื่อมติออกมาในลักษณะนี้  จะทําใหชวง  2  ป
จากนี้  คือระหวาง  2553-2554  มหาวิทยาลัยจะหันไปรับตรงมากขึ้นและคงควบคุมไดยาก   ซ่ึงเดิม
ทีการที่คณะตางๆ  ออกมารับตรงมากขึ้น  เราก็ทําอะไรไมไดอยูแลว  ยิ่งเม่ือ  ทปอ.มีมติออกมา
เชนน้ี  ก็เปนเร่ืองที่ทําใหขออางของคณะตางๆ  ยิ่งมีนํ้าหนักมากยิ่งข้ึน 

"เม่ือ  ทปอ.ตัดสินใจเชนน้ีแลวก็ถือเปนอํานาจของ  ทปอ. ซ่ึงก็จะตองตอบคําถามตอสังคม
และมหาวิทยาลัยใหได   ซ่ึงในสวนของ  ศธ.ถามีการรับตรงมากขึ้น  ก็ตองเรงเขาไปดูแล โดยตองมี
องคกรกลางทําหนาที่ประสานงานในการจัดโซนเวลาการสอบใหใกลเคียงกันมากขึ้น  ตลอดจน
พยายามใหใชขอสอบกลางรวมกัน   จากเดิมที่ไมมีใครประสานมหาวิทยาลัยแตละแหงในเรื่องการรับ
ตรงเลย   เพราะจากนี้ไปเราคงจะไปหามคณะตางๆ  ออกมารับตรงลําบาก  เพราะเราไมไดปรับ
สัดสวนคาน้ําหนักใหตามที่เขาตองการ  ทั้งๆ  ที่ในความเปนจริง   ผมไดพูดในที่ประชุม  ทปอ.และ
กับบางมหาวิทยาลัยไปแลว  แตถา  ทปอ.ตัดสินใจที่จะไมปรับสัดสวนตรงนี้  ก็จะลําบากที่จะเขาไป
ควบคุมการรับตรง  ซ่ึงจะเพิ่มภาระใหแกนักเรียน"  นายชัยวุฒิกลาว 

อยางไรก็ตาม  หลังมติ  ทปอ. ตนยังไมไดพูดคุยกับ  ทปอ. และคงจะไมไปทําอะไร
แลว  เพราะ  ทปอ.ไดช้ีขาดออกมาแลว  ไมเชนน้ันจะสรางความสับสนใหแกเด็กได  อีกทั้งก็เปนแค

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

ขาวจากหนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับประจําวนัที่  ๔ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๒   หนา    
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มติของป  2554  ปเดียว  ทั้งน้ี  คงเปนหนาที่ของ  ทปอ.โดยตรงที่ตองไปอธิบายกับคณะและ
ประชาชนทั่วไปวาทําไมมติถึงออกมาเชนน้ัน 

สวนที่ถามวามติของ  ทปอ.สวนทางกับความตองการของคนสวนใหญและอาจนําไปสูปญหา
ในอนาคตไดหรือไมน้ัน  นายชัยวุฒิกลาววา  คิดวามีความเปนไปได  แตทั้งน้ีเช่ือวา  ทปอ.คง
พิจารณาอย างรอบคอบแล ว   ส วนความคืบหน ากรณี ให สํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  (สกอ.)  เปนองคกรกลางในการประสานงานการรับตรงของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
น้ัน  เร่ืองน้ีจะดําเนินการใหทันในปการศึกษา  2554  น้ี  สวนลักษณะการเปนศูนยกลางของ  สกอ. 
คือการใหขอมูลผานเว็บไซตกลาง  ใหเด็กเขามาตรวจสอบขอมูลของมหาวิทยาลัยวาแตละแหงรับ
นักศึกษาอยางไร  ซ่ึงเปนเร่ืองเรงดวนของปน้ี 

ดาน รศ.ดร.วิเชียร  มากตุน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ  (มศว)  ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตรแหงประเทศ
ไทย  (ทวท.)  กลาววา  ตนคอนขางไมเห็นดวยกับขอสรุปของ  ทปอ. ซ่ึงภายในสัปดาหน้ีจะ
เรียกคณบดีคณะวิทยมาหารือเพื่อหาทางออกรวมกัน   ซ่ึงสวนตัวมองวาการตัดสินใจ
ของ  ทปอ.จะทําใหมหาวิทยาลัยหันไปรับตรงมากขึ้นแนนอน  และอาจถึง  100%  เพราะ
ปจจบุันน้ีเฉพาะคณะวิทยาศาสตรของ  มศว   ก็รับตรงอยูที่  60-70%  อยูแลว 

นอกจากนั้นยังมองวาการไมแยกสอบ   PAT  2  จะมีผลกระทบกับการคัดเลือกเด็กเกงเขา
เรียนของมหาวิทยาลัยอยางแนนอน   เน่ืองจากคณะวิทยตองการเด็กที่มีความรูทางดานฟสิกส  เคมี
และชีวะ  ซ่ึงอยากให  ทปอ.พิจารณาภาพรวมของประเทศ  วาขณะนี้เราตองการพัฒนาไปในทิศทาง
ใด  และยังขาดบุคลากรทางดานใดบาง   ที่สําคัญเด็กเหลานี้จะเขามาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ   อยางไรก็ตาม  หากยังไมสามารถคัดเด็กที่เกงมาเรียนได   ก็จะตองปรับพ้ืนฐานใหกับ
นักศึกษาที่เขามาเรียนในช้ันปที่  1  ใหมเกือบทั้งหมด  เปนการเสียเวลาในการพัฒนาและตอยอด
ความรู  ซ่ึงคณบดีคณะวิทยคงยอมไมไดและตองเดินหนาแกปญหาเรื่องน้ีตอไป 

 


